



# Newsletter LEC

[www.clm.up.ac.th](http://www.clm.up.ac.th)

<http://www.facebook.com/up.clm>

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
LIBRARY RESOURCES AND EDUCATIONAL MEDIA CENTER



054-466-666 ต่อ 3530, 3531

สายตรง 054 - 466 - 705

## ปรัชญา: เทคโนโลยีก้าวหน้า สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมดำรงไว้ ใส่ใจบริการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2562

### คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ SAFE ZONE ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิตร์ตัน เขี้ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.สมบุญณ์ พูเต็มวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งจัดให้เป็นพื้นที่ safe zone และการเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทรแดง พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ และนำคณะผู้บริหารชมพื้นที่บริการต่างๆ เช่น ห้องอ่าน 24 ชั่วโมง พื้นที่นั่งอ่าน ห้องสมุดชุมชน ห้อง study room มุมนักวิจัย ฯลฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อปรับพื้นที่บริการ ให้มีความทันสมัย คำนึงต่อการให้บริการ และเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด



### content

- ✓ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ SAFE ZONE ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
- ✓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งต่อลมหายใจสู่ภัยฝุ่นควัน
- ✓ การตรวจวัดค่า PM 2.5 พื้นที่ Safe Zone โดย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ปรึกษา	กองบรรณาธิการ			
ผศ.ดร.สิทธิตร์ตัน เขี้ยวสุวรรณ	นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย	นางจุไรเรือง เมืองมา	นางสาวอรดี นามบุตร	นางสาวสุดา ใจแก้ว
ผศ.ดร.พรพรรณ จันทรแดง	นายวิษณุพนธ์ มณีชาติ	นางสุพร ทิพย์จักร์	นางสาววาณิชชา ตาชม	นางสาวภคมณ ะยะศ
บรรณาธิการ	นายเปรมยุทธ พุริมิไพบูลย์	นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม	นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ	นางสาววิไล จันทรแก้ว
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกุล	นายปิยะราช สุขภักฎิโย	นางสุปราณี ทะนายม	นายปัดณธร ดุฒิปรียาธร	



## คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งต่อลมหายใจสู่ภัยฝุ่นควัน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้รับมอบหมายจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมส่งต่อลมหายใจสู่ภัยฝุ่นควัน วิศวกรรมศาสตร์ มพ.และให้เป็นจุดแจกหน้ากากภายในมหาวิทยาลัยผู้ใช้บริการ สามารถรับหน้ากากได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยิม - คีน ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีขั้นตอนการรับหน้ากาก ดังนี้

1. สแกน QR code เพื่อกำหนดข้อมูลและตอบแบบสอบถามกิจกรรม
2. กรอกเสร็จแล้วรับหน้ากากคนละ 1 ชิ้น จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ และสามารถร่วมสมทบทุนตามอัธยาศัย

จุดแจกหน้ากากภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เบื้องต้นมีแล้ว 3 จุด ได้แก่ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมส่งต่อลมหายใจสู่ภัยฝุ่นควัน วิศวกรรมศาสตร์ มพ.ได้ที่ <https://www.facebook.com/UPCleanAir4U/>



## การตรวจวัดค่า PM 2.5 พื้นที่ Safe Zone โดย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทร์ธมณี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ลงพื้นที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทำการตรวจวัด PM 2.5 ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อดูสถานการณ์ PM 2.5 ภายในอาคารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการที่จะเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้ข้อมูลของพื้นที่ที่มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก เพื่อให้อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะได้สำรวจ และเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด

การตรวจวัดค่า PM 2.5 ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ ทั้ง 3 รอบ ได้มีการตรวจทั้งหมด 5 ชั้น ในเบื้องต้นโดยส่วนใหญ่มีค่า PM 2.5 ภายในอาคารค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7-10 มคก./ลบม. ซึ่งเป็นปริมาณที่รับได้ ผู้ใช้ที่เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และที่มหาวิทยาลัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีการรายงานผลโดยรวมที่ชัดเจนในครั้งต่อไป ทั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยได้ให้คำแนะนำถึงบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยควรงดกิจกรรมนอกอาคารและควรสวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อมีความจำเป็นต้องอยู่ภายนอกอาคาร



จดหมายข่าวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลบางส่วนได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

[www.clm.up.ac.th](http://www.clm.up.ac.th) <http://www.facebook.com/up.clm> โทร. 054-466-666 ต่อ 3530 สายตรง 054-466-705

